

CHỈ THỊ
Về thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024

Trong những năm qua tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chủ trương, chính sách phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng thủ dân sự theo Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của phòng thủ dân sự, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, thảm họa... Bên cạnh đó đã huy động nguồn lực xây dựng các công trình phòng tránh, trú; kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại cả về người và tài sản.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; Mệnh lệnh số 78/ML-QK ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Tư lệnh Quân khu 2 về công tác quân sự, quốc phòng năm 2024 và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quốc phòng địa phương năm 2024. Để nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức hiệp đồng và sử dụng lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, sự cố, thiên tai, thảm họa có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 966/TTr-BCH ngày 26 tháng 4 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024 với những nội dung trọng tâm sau:

1. Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa lũ 2024.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phòng thủ dân sự, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của cấp ủy, chính quyền địa phương

các cấp.

2. Phát huy vai trò nòng cốt tham mưu của các cơ quan quân sự, công an, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể và nhân dân; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, ngành, địa phương để chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoạt động phòng thủ dân sự. Thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống khắc phục hậu quả sự cố thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân; hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, ổn định đời sống nhân dân.

3. Nắm chắc tình hình thời tiết, khí hậu, tình hình của từng địa phương, đổi mới hình thức, phương pháp diễn tập sát với tình hình thực tế; khi có tình huống xảy ra, cấp uỷ, chính quyền địa phương phải chủ động ứng phó kịp thời với các sự cố, thiên tai, thảm hoạ, bảo đảm an toàn tài sản của Nhà nước và tính mạng, tài sản của Nhân dân.

4. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập: Các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu vận dụng và thực hiện tốt các quy định của Đảng và Nhà nước. Đồng thời làm tốt công tác lãnh đạo, điều hành và sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp, sát với tình hình thực tế ở địa phương. Bảo đảm an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, hiệu quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong luyện tập, diễn tập, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị, địa phương.

5. Đối với nhiệm vụ tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó với bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông năm 2024:

a) Giao Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông:

Căn cứ vào Kế hoạch công tác quốc phòng địa phương của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế của địa phương, ban hành Chỉ thị, xây dựng kế hoạch diễn tập phòng thủ dân sự theo hướng dẫn của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh; đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị luyện tập, diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn (tháng 5 năm 2024).

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các nội dung liên quan đến xây dựng, hoạt động phòng thủ dân sự cho cán bộ khung diễn tập; giao nhiệm vụ, triển khai làm công tác chuẩn bị cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập có liên quan.

- Chuẩn bị khu vực, địa điểm diễn tập, soạn thảo văn kiện diễn tập và chỉ đạo tổ chức luyện tập thuần thực các nội dung, trước khi Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo hợp luyện, diễn tập chính thức.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền hiệp đồng làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đảm bảo sát thực tế, đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm; vận dụng tốt phương châm "*4 tại chỗ*" (*lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ*); sau diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tế của địa phương.

- Chỉ đạo xã Tề Lễ (diễn tập làm đáy cho huyện) làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập.

b) Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh):

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn và các sở, ngành có liên quan chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền chuẩn bị đầy đủ văn kiện chỉ đạo cuộc diễn tập; tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo huyện Tam Nông thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt trước, trong và sau diễn tập. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập với Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh.

c) Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo huyện Tam Nông tổ chức huấn luyện, luyện tập, diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

d) Giao Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan chỉ đạo lực lượng Công an bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông năm 2024.

đ) Giao Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông thẩm định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn của huyện Tam Nông theo kế hoạch.

e) Các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo chuyên môn chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các ban, ngành, đoàn thể huyện Tam Nông xây dựng đầy đủ văn kiện diễn tập của từng ngành, huy động lực lượng, phương tiện tham gia huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo kế hoạch; làm tốt công tác tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc diễn tập phòng thủ dân sự, ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Tam Nông năm 2024.

Kết thúc diễn tập, các cấp, các ngành tổ chức rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trên đây là Chỉ thị triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự năm 2024 của tỉnh Phú Thọ. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thanh Hải

